

Số 60/2023/VISC-CV

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2023

V/v: Giải trình Chứng khoán thuộc diện cảnh báo

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
Quý Cổ đông.

- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Căn cứ Công văn số 68/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán;

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xin giải trình về việc duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu VIG của Công ty như sau:

Theo Báo cáo kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022, lũy kế lợi nhuận năm 2022 của Công ty là âm 164,6 tỷ đồng. Đây là các khoản lỗ kinh doanh lũy kế từ năm 2011 và 2012 là chủ yếu và số lỗ lũy kế chiếm 36,47 % vốn điều lệ mới.

Năm 2022, Công ty thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư tài sản tài chính, tăng vốn phát hành thêm 110 tỷ đồng và đạt lợi nhuận sau thuế 2,64 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc tăng vốn để tăng thêm nguồn vốn hoạt động kinh doanh được hoàn thành vào cuối tháng 12 năm 2022 nên chưa phát huy hiệu quả sử dụng vốn của Công ty. Ngoài ra, năm 2022, do ảnh hưởng của nền kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng, nên hầu hết lợi nhuận của các công ty chứng khoán đều giảm. Do đó, lợi nhuận của Công ty cũng chưa đạt được như kế hoạch đề ra để bù đắp các khoản lỗ lũy kế của Công ty.

Năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo Công ty đã đưa ra kế hoạch kinh doanh cũng như phương án khắc phục để đưa Cổ phiếu VIG ra khỏi diện cảnh báo để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 như sau:

1. Tích cực triển khai hoạt động kinh doanh để đạt lợi nhuận bù đắp cho lợi nhuận lũy kế còn âm.
2. Phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn, tăng nguồn đầu tư cho hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời sẽ dùng các khoản vốn thặng dư (nếu có) và các quỹ dự phòng hiện đang có để bù đắp lỗ lũy này.

Trên đây là nội dung giải trình và phương án khắc phục của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc đưa Cổ phiếu VIG ra khỏi diện cảnh báo của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM



Nguyễn Thị Thu Hằng